

Số : 34 /1998 /CT-UB

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 12 năm 1998

### CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Về mở đợt cao điểm tấn công phòng chống ma tuý

Hiện nay, tình hình buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma tuý trong cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đang diễn ra rất phức tạp và nghiêm trọng. Theo thống kê chưa đầy đủ cho đến nay toàn tỉnh có gần 6000 người nghiện ma tuý, số lượng ma tuý do số con nghiện sử dụng hàng ngày không nhỏ. Bọn tội phạm đã hình thành các đường dây buôn bán ma tuý, thủ đoạn ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Tình hình buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma tuý đã gây ra những hậu quả lớn về kinh tế- xã hội, là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm làm mất ổn định về an ninh- trật tự gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.

Thực hiện Công điện số 1411/CT-NC ngày 28/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm vận động phòng chống ma tuý từ 30/11/1998 đến hết năm 1999. UBND tỉnh Chỉ thị cho Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã cần tập trung triển khai thực hiện ngay một số việc sau đây:

1- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện "**Chương trình phòng chống ma tuý 1998- 2000**" theo tinh thần Quyết định số 139/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 41/KH-UB ngày 26/9/1998 của UBND tỉnh đến cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân ở địa phương. Đồng thời tổ chức mở đợt cao điểm ra quân đồng loạt tấn công tội phạm ma tuý từ ngày 30/11/1998 nhằm tạo ra phong trào quần chúng rộng rãi phòng ngừa có hiệu quả tệ nạn nghiện ma tuý.

2- Các ngành Văn hoá- Thông tin, Giáo dục đào tạo, Tư pháp, Đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình ở địa phương, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần có kế hoạch mở đợt tuyên truyền rộng khắp trong nhân dân kể cả vùng sâu, vùng xa những văn bản pháp luật về phòng chống ma tuý, tác hại của ma tuý nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về tác hại của ma tuý, tạo ra phong trào toàn dân lên án tệ nạn ma tuý, tích cực tham gia phòng chống bọn tội phạm về ma tuý.

- Ngành Công an có kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn lực lượng Công an cơ sở, các cơ quan xí nghiệp trường học xây dựng các hộp thư nhân dân phát

hiện và tố giác hoạt động của bọn tội phạm ma túy để phục vụ cho công tác đấu tranh.

3- Các cơ quan xí nghiệp, trường học, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần kiểm điểm đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy trong những năm qua, trọng tâm là 2 năm 1997- 1998. Nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được, xác định rõ nguyên nhân. Đồng thời tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát đánh giá đúng tình hình tệ nạn ma túy, từ đó xây dựng kế hoạch cho sát hợp với tình hình. Kế hoạch đề ra phải xác định rõ mục tiêu, những công việc phải làm trong từng thời gian, có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, từng đơn vị để thực hiện.

- Riêng các cơ quan xí nghiệp, trường học phải tiến hành khảo sát, lập danh sách số cán bộ công nhân viên chức nghiện hút, tiêm chích ma túy và báo cáo số liệu về UBND tỉnh. Sau đó phải có biện pháp giải quyết theo quy định của Bộ luật Lao động.

4- Lực lượng Công an nhân dân phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức lực lượng mở các đợt cao điểm tập trung đánh mạnh vào bọn buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép các chất ma túy, triệt phá các đường dây, các tụ điểm mua bán ma túy, nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị truy tố bọn tội phạm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp ở địa phương mở cuộc vận động quần chúng tố giác tội phạm ma túy, triệt phá bằng được các tụ điểm tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo Bộ Luật hình sự và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

5- Ngành Lao động- Thương binh và xã hội có kế hoạch củng cố tăng cường hiệu quả việc tổ chức cai nghiện bắt buộc tại trung tâm 05-06 của tỉnh. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hình thức cai nghiện tại cộng đồng và công tác quản lý giáo dục đối tượng sau cai nghiện, hạn chế tỷ lệ tái nghiện. Đồng thời tiếp tục củng cố mở rộng trung tâm xúc tiến việc làm, tổ chức dạy nghề cho số đối tượng sau cai nghiện.

6- Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử bọn tội phạm về ma túy theo các điều của Bộ Luật hình sự sửa đổi, xử lý nghiêm minh bọn tội phạm nhằm giáo dục, răn đe tội phạm và nâng cao khí thế của quần chúng trong phòng ngừa và đấu tranh phòng chống ma túy.

7- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội các cấp. Đặc biệt chú trọng vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,

Công đoàn, Hội Nông dân....phát động phong trào "**Toàn dân lên án, phát hiện tội phạm ma túy, cảm hoá giáo dục những người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư**" nhằm tạo ra phong trào toàn dân tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy nhằm đẩy lùi tội phạm ma túy và tệ nghiện ma túy ở từng cơ quan xí nghiệp, trường học, các cụm dân cư trong toàn tỉnh.

8- UBND các cấp trong tỉnh phải kiện toàn ngay Ban chỉ đạo phòng chống ma túy theo tinh thần Quyết định 139 của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND cùng cấp triển khai kế hoạch phòng chống ma túy ở địa phương và làm nhiệm vụ thường trực theo dõi đợt cao điểm vận động quần chúng đấu tranh phòng chống ma túy.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp, trường học, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hàng tuần, hàng tháng phải có báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh).

Giao cho Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổng hợp triển khai kế hoạch phòng chống ma túy của địa phương, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

**Nơi nhận**

- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Công an (V11, C11)
- Thường trực Tỉnh uỷ
- Thường trực HĐND  
(Báo cáo)
- Các đ/c Chủ tịch và các PCT
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể
- UBND các huyện, thành, thị (TH)
- Viện KSND, TAND tỉnh (phối hợp)
- Lưu : VT-VX-5 - TH . 2<sup>2</sup>  
(T1.V)

**TM/UY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN**

**KT/CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Phương Thảo**